
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2566 

วันพุธที ่5 กรกฎาคม 2566 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
และนายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่  38/2566 ลงวันที่  21 มิถุนายน พ.ศ. 2566  
เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปีพุทธศักราช 2566 มีกำหนด 30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2566 
       1.2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน 
ของกรุงเทพมหานคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

1.3 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ
สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร รวม 6 เรื่อง ดังนี้ 

๑. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ  
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาออกกฎหมายให้มีการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 

๒. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย   
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งรัดเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดถนนกำแพงเพชร 6 
เลียบทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ - จตุจักร - วัดเสมียนนารี 

๓. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา   
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงผิวถนนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพ้ืนที่ตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร 

4. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวเมธาวี ธารดำรงค์  
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณใต้ทางพิเศษศรีรัช เขตปทุมวัน 

5. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร  
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยส่งมอบพ้ืนที่ถนนจรัญสนิทวงศ์
และถนนเพชรเกษมให้กับกรุงเทพมหานครตามเง่ือนไข 

6. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา  
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย ๑ และถนนศาลธนบุรี 
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1.4 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเตมิ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
3.1 กระทู้ถามสดของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง การใช้แบบมาตรฐานทางเท้าของ

กรุงเทพมหานคร 
3.2 กระทู้ถามสดของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ความคืบหน้าโครงการ ก่อสร้าง

อาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม ่
3.3 กระทู้ถามสดของนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ขอทราบการดำเนินการ  

โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ กรณีผลงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
6.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย 

เป็นค่าเช่าที่ดิน ขอเพ่ิมวงเงินโครงการ ขอขยายระยะเวลา ผูกพันโครงการ  
และขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณ 

- ที่ประชุมรับทราบ 
 
2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) 

ประจำปพุีทธศักราช 2566 วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 
- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีการแก้ไขในหน้า 1 และหน้า 2 รายชื่อ

สมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม จาก 46 ท่าน เป็น 50 ท่าน 
 
3. กระทู้ถาม 

3.1 กระทูถ้ามสดของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง การใช้แบบมาตรฐานทางเท้าของกรุงเทพมหานคร 
       - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ วิศณุ ทรัพย์สมพล 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

3.2 กระทู้ถามสดของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ 

    - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ วิศณุ ทรัพย์สมพล 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

3.3 กระทู้ถามสดของนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ขอทราบการดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ กรณีผลงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 
4. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1 รายงานผลของคณะกรรมการการศึกษา 
- ที่ประชุมรับทราบ  
4.2 รายงานผลของคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
- ที่ประชุมรับทราบ  
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4.3 รายงานผลของคณะกรรมการการสาธารณสุข 
- ที่ประชุมรับทราบ  
4.4 รายงานผลของคณะกรรมการการระบายน้ำ 
- ที่ประชุมรับทราบ  
 

  5. เรื่องที่ค้างพิจารณา 
ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดลักษณะของอาคารและพื้นที่ว่างนอก

อาคารเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... (เสนอโดยนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์)  
(ค้างการพิจารณามาจากวันพุธที่ 26 เมษายน 2566)   

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 
จำนวน 17 ท่าน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ และกำหนดเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 120 วัน 
 

6. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
6.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. .... 
- คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณได้พิจารณาและ

รายงานผลการพิจารณาฯ ต่อที ่ประชุม ซึ ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี ้ และตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 ท่าน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ และกำหนดเวลา 
ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

6.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น 
ค่าเช่าที่ดิน ขอเพ่ิมวงเงินโครงการ ขอขยายระยะเวลาผูกพันโครงการ และขอความเห็นชอบผูก พันงบประมาณ 

- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ เสนอขอความเห็นชอบขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ขอเพ่ิมวงเงินโครงการ ขอขยายระยะเวลาผูกพัน
โครงการ และขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตบางเขน สำนักงาน
เขตพญาไท สำนักงานเขตดินแดง และสำนักงานเขตราชเทวี เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถปฏิบัติงาน และอ่ืน ๆ  
กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 
7. เรื่องท่ีเสนอใหม ่

7.1 ญัตติของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจเพื่อติดตั้ง 
ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางและศาลาที่พักผู้โดยสารให้ครอบคลุม (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 12 เมษายน 2566) 

- ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
7.2 ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดฌาปนสถานในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครปรับปรุงเตาเผาศพให้มีค่ามลพิษเป็นไปตามมาตรฐาน  (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 26 เมษายน 2566) 
- ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาตามท่ีเจ้าของญัตติเสนอ 
 

8. ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระที่เหลือไปพิจารณาในการประชุม
สภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไป ดังนี้ 

8.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... 
(เสนอโดยนายนภาพล จีระกุล)   
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8.2 ญัตติของนายณภัค เพ็งสุข เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ
ออนไลน์ในห้องเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง 

8.3 ญัตติด้วยวาจาของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบสภาพ
ถังดับเพลิงของสถานีดับเพลิงและสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

8.4 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถโดยสารประจำ
ทางพลังงานไฟฟ้าเพ่ือลดมลภาวะ พ.ศ. .... ขอขยายเวลาในการศึกษา 

 
9. เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 

กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จดัทำ  


